

SP 3.4 กระบวนการบริการด้านอื่นๆ

SP 3.4.1 กระบวนการให้บริการด้านการขนส่ง

ขั้นที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
1		<p>นขต.ทร. /นขต.ทร. ในพื้นที่ภาคตะวันออก /นขต.ฐท.สส. และหน่วยสมทบ เสนอบันทึก/ข่าวราชานวี่ เพื่อขอรับการสนับสนุนยานพาหนะ โดยระบุประเภท จำนวน และห้วงเวลาในการปฏิบัติการกิจ</p>	เมื่อร้องขอ		เสมียนแผนกส่งกำลังฯ /หน.ส่งกำลังฯ
2		<p>-แผนกส่งกำลังฯ โทรประสานการปฏิบัติกับแผนกเคลื่อนย้าย กขส.ฐท.สส. (โทร.72050) เพื่อแจ้งให้ทราบและเตรียมการปฏิบัติ ก่อนที่จะเสนอขออนุมัติผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นโดยการทางแยกสาร เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติ</p> <p>-แผนกส่งกำลังฯ ตรวจสอบประเภทยานพาหนะ โดยยานพาหนะทั่วไป เสนอ กขส.ฐท.สส. และรถเครื่องทุนแรง เสนอ กขธ.ฐท.สส./ กรม กสพ.ฐท.สส.</p>	1 วัน		เสมียนแผนกส่งกำลังฯ /หน.ส่งกำลังฯ
3		<p>-ธุรการ กบ.ฐท.สส. เสนอเรื่องผ่าน รอง ผอ.กบ.ฐท.สส. /ผอ.กบ.ฐท.สส. จนถึง รอง เสธ.ฐท.สส.(2) หรือ เสธ.ฐท.สส. หรือ รอง ผบ.ฐท.สส.(2) พิจารณาลงนาม</p> <p>-กรณีขอรับการสนับสนุนยานพาหนะไปราชการ ระยะทางไป-กลับไม่เกิน 50 กม. ให้เสนอ รอง เสธ.ฐท.สส. เป็นผู้อนุมัติ (หน่วยที่ขอยานพาหนะเป็นหน่วยสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง)</p> <p>-กรณีขอรับการสนับสนุนยานพาหนะไปราชการ ระยะทางไป-กลับเกิน 50 กม. ให้เสนอ เสธ.ฐท.สส. เป็นผู้อนุมัติ (หน่วยที่ขอยานพาหนะเป็นหน่วยสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง)</p>	2 วัน	ตามคำสั่ง ฐท.สส. ที่ 29/2560 ลง 26 ธ.ค.60 เรื่อง การมอบอำนาจสั่งการ และทำการแทน ผบ.ฐท.สส.	รอง เสธ.ฐท.สส.(2) เสธ.ฐท.สส. รอง ผบ.ฐท.สส.(2)

ขั้นที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
		-กรณีขอรับการสนับสนุนยานพาหนะไปราชการ และใช้น้ำมันเชื้อเพลิงกรณีพิเศษ ให้เสนอ รอง ผบ.ฐท.สส.(2) เป็นผู้อนุมัติ			
4		แผนกธุรการ กพ.ฐท.สส. สำเนาเรื่องคืน กบ.ฐท.สส. ฉบับจริงให้ กขส.ฐท.สส. หรือ กชธ.ฐท.สส. หรือ กรม กสพ.ฐท.สส. ตามประเภทยานพาหนะที่ให้การสนับสนุน เพื่อปฏิบัติภารกิจ และเพื่อให้ กขส.ฐท.สส. หรือ กชธ.ฐท.สส. หรือ กรม กสพ.ฐท.สส. ใช้เป็นหลักฐานการเบิกผลักใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ตาม SP 3.1.1 กระบวนการเบิกจ่ายน้ำมัน ด้วยระบบ e-Suppol ต่อไป	1 วัน		ธุรการ กพ.ฐท.สส.
5					
รวมระยะเวลา (วันราชการ) 4 วัน					

จัดทำเมื่อ 4 ก.ค.61 โดย น.ท.ซัชชัย ศรียารัตน์ และ พ.จ.อ.เดชา มัจฉา